

Bình Trưng Đông, ngày 5 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO THAM LUẬN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Khu phố 1 có diện tích tự nhiên khoảng 100ha, Khu phố có 10 tổ Dân phố. Dân số trên địa bàn có 4202 người với 1104 hộ trong đó thường trú 723 hộ với 2851 nhân khẩu, tạm trú 381 hộ với 1351 nhân khẩu. Nhân dân trong khu phố phần đông theo đạo Công giáo chiếm khoảng 85% trên tổng số dân, số còn lại theo đạo phật và đạo khác.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động: “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, cũng như thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, chi bộ khu phố 1, hàng tháng sinh hoạt Ban điều hành khu phố đã triển khai đến các tổ trưởng tổ phó tổ dân phố và các chi hội đoàn thể để cùng triển khai đến nhân dân trong tổ cũng như đoàn viên, hội viên về thực hiện cuộc vận động: “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, được sự đồng tình trong nhân dân, bên cạnh đó các tổ trưởng, chi hội đoàn thể vận động các chủ nhà trọ đăng ký đồ rác dân lập để người dân không vứt rác bừa bãi đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Tuy nhiên trên đường số 6, là tuyến đường bắt đầu từ đường Nguyễn Duy Trinh, kéo dài đến Nghĩa trang Tân Lập, giao với Đường số 42 và Đường số 17; là tuyến đường phân ranh giữa Khu phố 1 và Khu phố 5; mặt đường nhỏ, không có lề đường, người dân thuê nhà để ở và kinh doanh buôn bán hai bên tuyến đường khá đông, mật độ người tham gia giao thông đông đúc. Tại điểm giao giữa Đường số 6 và Đường số 17 có một diện tích đất trống khoảng 70m²; đây là vị trí đất thuộc hàng lang để mở rộng đường, đất trống, người dân thường đổ trộm rác, xà bần, động vật chết thành đống rác lưu trữ lâu ngày, hôi thối, mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Mặc dù đã được phường, khu phố và các đoàn thể thu dọn vệ sinh nhiều lần và thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, xử lý. Song, tình trạng đổ rác trộm vào ban đêm vẫn diễn ra liên tục.

Để hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, về thực hiện cuộc vận động: “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch được sự chỉ đạo của chi bộ, Ban điều hành khu phố 1 đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường, đã xây dựng kế hoạch và phối hợp tìm giải pháp thực hiện. Hàng tháng Ban điều hành khu phố và chi hội Cựu chiến binh, tổ trưởng tổ dân phố tiến hành đi vận động Nhân dân hai bên tuyến Đường số 6, hàng quý Ban điều hành khu phố sinh hoạt cùng tổ dân phố để tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến Đường số 6 văn minh-mỹ quan đô thị. Đã phát 130 tờ tuyên truyền vận động đến các hộ cư dân hai bên tuyến đường về nội dung xây dựng tuyến đường Văn minh-mỹ quan đô thị. Hằng ngày, cán bộ khu phố, tổ dân phố đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, vận động Nhân dân dọn vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định và không kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường.

Để xóa bãi rác lưu cữu ở đường 17 khu phố đã phối hợp với hội cựu chiến binh để vận động nhân dân trong khu phố đóng góp kinh phí với số tiền khoản 12.500.000đ để thu gom dọn đất đá xà bần và tráng xi măng sạch sẽ để mọi không đổ xà bần và vứt rác ra nơi đó được.

Sau một thời gian triển khai tổ chức thực hiện, tuyến Đường số 6 đã trở lên gọn gàng, người dân đã đổ rác đúng nơi quy định; không còn người buôn bán hàng rong, Nhân dân thực hiện treo Cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, tết. Tại vị trí đất trống giao giữa Đường số 6 và Đường số 17 đã được dọn vệ sinh làm hàng rào và đổ bê tông sạch sẽ; chấm dứt tình trạng người dân đổ rác trộm ra vị trí đất trống, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

3. Bài học kinh nghiệm

Thông qua việc phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh phường với các cơ quan, đoàn thể và cấp ủy, ban điều hành khu phố, Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp.

Khu phố 1 rút ra được bài học kinh nghiệm muốn tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở đạt hiệu quả cao nhất thì phải làm tốt công tác phối hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở; đó là tiền đề, là sức mạnh để tiến hành thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động thành công, góp phần xây dựng khu phố văn hóa.

Trên đây là bản báo cáo tham luận của khu phố I trong việc thực hiện Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp thực hiện cuộc vận động: “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch

TM. BAN VẬN ĐỘNG KHU PHỐ 1